



ประกาศเทศบาลตำบลท่ามา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบคัดเลือก) กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองการศึกษา

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลตำบลท่ามา เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองการศึกษา ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลท่ามา จึงขอประกาศ ดังนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบคัดเลือก) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองการศึกษา เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ จำนวน ๔ คน ดังรายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารแนบ ๑

อนึ่ง เทศบาลตำบลท่ามา ได้ประกาศรายชื่อตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังหรือตรวจพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตั้งแต่นั้น

ข. กำหนดวัน เวลา สถานที่ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบคัดเลือก) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามา รายละเอียดดังตารางข้างล่างนี้

สอบ	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ
ข้อเขียน	๐๙.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น.	ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามา	
สัมภาษณ์	๑๓.๓๐ น.- ๑๕.๐๐ น.	ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามา	

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ที่ต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ ข้อเขียนและสัมภาษณ์

๓. ต้องไปถึงสถานที่สอบคัดเลือก ตามวัน เวลาที่กำหนด ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบฯ ภายหลังจากเวลาเริ่มสอบคือ เวลา ๐๙.๓๐ น. (ในภาคสอบข้อเขียน) หรือภายหลังจากที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบเรียกถึงลำดับที่ที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์ไปแล้ว (ในภาคสอบสัมภาษณ์) กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือกในภาคนั้นๆ
๔. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบโดยเคร่งครัด
๕. ในการสอบข้อเขียน กำหนดให้ผู้เข้ารับสอบคัดเลือก ส่งกระดาษคำตอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง ทั้ง ๒ ภาค พร้อมกันและออกจากห้องสอบทันทีที่สอบเสร็จ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกฯ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก และคณะกรรมการดำเนินการสอบ จะพิจารณาล้างผลการให้คะแนนก็ได้
- ง. เอกสารหลักฐานที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบคัดเลือก) ต้องนำมายื่นในวันเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังนี้
 ๑. บัตรประจำตัวผู้สมัครสรรหาและเลือกสรร
 ๒. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (บัตรที่นำมาแสดงต้องเป็นฉบับจริง) ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน และบัตรดังกล่าวต้องยังไม่หมดอายุ

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบคัดเลือก) ถ้ารายชื่อที่ปรากฏไม่ถูกต้องตามที่ผู้สมัครยื่นใบสมัครไว้ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่านา ชั้น ๑ อาคารเทศบาลตำบลท่านา เพื่อดำเนินการแก้ไข ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ หากไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนด เทศบาลตำบลท่านาถือว่าถูกต้องแล้ว และขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาแก้ไขใดๆ ทุกกรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑



(นายสุเทพ หลีสกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่านา ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่านา

เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร(สอบคัดเลือก)

ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางสาวกาญจนา คำภูเงิน	
๐๒	นางจรรุวรรณ นุทผล	
๐๔	นางสาวปวีศา แก้วประเสริฐ	
๐๕	นางสาวพรทิพย์ ผอมไชยแก้ว	

หมายเหตุ การแต่งกายชุดสุภาพ ผู้หญิงใส่กระโปรง